



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ปค. (วช. สผง.) โทร. ๐-๒๒๒๕-๔๘๘๖

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/๑๑๕๓

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรายการประชุมแผนการจัดสรรหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) และข้อราชการสำคัญในประเด็นมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. หน.ผตปค. ผอ.สน. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต. (ปค.) ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. หน.กตภ. และ หน.กพร.ปค.

ด้วย มท. ได้จัดการประชุมแผนการจัดสรรหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) และข้อราชการสำคัญในประเด็นมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมี ปมท. เป็นประธานการประชุม

ปค. (วช.) ขอจัดส่งสรุปรายการประชุมแผนการจัดสรรหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) และข้อราชการสำคัญในประเด็นมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อพิจารณาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายธนาคม ชิงจิระ)

อปค.

สรุปการประชุม

แผนการจัดสรรหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) และข้อราชการสำคัญในประเด็นมาตรการ
ป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผ่านระบบวิดีโอทัศน์ทางไกล (VCS)

วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ที่	เรื่อง	รายละเอียด
๑	ศอญ.จอส.พระราชทาน (พลเรือโท ภักดี แสง-ชูโต)	<ul style="list-style-type: none"> ● การพระราชทาน "หน้ากากคลุมหน้า" (face shield) ป้องกัน "โควิด-19" จำนวน ๓๐,๐๐๐ ชิ้น แก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุข และโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ● การทำกล่องอะคลิลิกป้องกันการกระเด็นของสารคัดหลั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถสั่งทำได้โดยขอความร่วมมือกับผู้ผลิต ให้ลดราคาเพื่อช่วยเหลือกันในช่วงวิกฤต และเบิกจ่ายเงินได้จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในจังหวัดของตน ทั่วประเทศ
๒	การจัดสรรหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ของ กระทรวงมหาดไทย	<ul style="list-style-type: none"> ● แผนการจัดสรรหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ในช่วง ๗ วันแรก ของกระทรวงมหาดไทย ได้รับหน้ากาก จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ชิ้น ● กระทรวงมหาดไทย จัดสรรให้ กทม. ๑๐ % และจังหวัดต่าง ๆ ๙๐% โดยให้พิจารณาตามจำนวนกลุ่มเสี่ยง ดังนี้ <p>กลุ่มที่ ๑ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดสัมผัสผู้ป่วย ในหมู่บ้าน/ชุมชน</p> <p>กลุ่มที่ ๒ ผู้ที่ปฏิบัติงานบริการที่ใกล้ชิดกับประชาชน ให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (๑) สำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่น (๒) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (๓) สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก (๔) สำนักงานขนส่งจังหวัด (๕) สำนักงานประกันสังคมจังหวัด (๖) สำนักงานหนังสือเดินทาง <p>กลุ่มที่ ๓ ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (๑) พนักงานเก็บขยะ ให้ตามจำนวนพนักงาน อปท. (๒) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจุดตรวจฯ <p>กลุ่มที่ ๔ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ที่มีโรคประจำตัว (ร้อยละ ๑ ของจำนวนประชากร)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● จังหวัดที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดสูง ๑๒ จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ภูเก็ต ชลบุรี สงขลา สมุทรปราการ ปทุมธานี อุบลราชธานี เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

ม.ท.อ.ร

อ.ค.ค.

ร.พ.ร.ค.

ที่	เรื่อง	รายละเอียด
		<p style="text-align: center;">รายละเอียด</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การบริหารจัดการการกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์ <p>เพื่อให้การบริการจัดการการกระจายหน้ากากอนามัย และเวชภัณฑ์ สำหรับกลุ่มเสี่ยงเพียงพอต่อความต้องการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้มีคำสั่งมอบหมายที่ทำการปกครองจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) และเวชภัณฑ์ของจังหวัด ๒. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับหน้ากากอนามัย เพื่อทำการตรวจนับความถูกต้อง ครบถ้วนของหน้ากากอนามัย ที่ได้รับการจัดส่งจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในแต่ละวัน ๓. จัดทำบัญชีและแผนการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ตามกลุ่มเป้าหมาย โดยให้จังหวัดพิจารณาแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ที่ได้รับการจัดสรรให้เหมาะสม โดยปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น อย่างไรก็ตามทั่วถึง และจัดทำเอกสารการรับ - แจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้ชัดเจนในทุกระดับ ๔. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยในจังหวัดโดยกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ห้ามนำหน้ากากอนามัยไปใช้หรือแจกจ่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปใช้หรือมอบให้บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และหากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ในจังหวัดใดไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทันที
๓	การจัดงานพิธี	<ul style="list-style-type: none"> ● งานพิธี ที่ทางราชการจัดขึ้นหรือเป็นไปตามหมายกำหนดการของทางราชการยังคงจัดได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค - ให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. การจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ให้จังหวัดปรับลดจำนวนให้ผู้เข้าร่วมพิธีและปรับลดขั้นตอนหรือเวลาในการจัดพิธีให้มีความกระชับเหมาะสม ๒. การเชิญผู้เข้าร่วมงานรัฐพิธี ให้เชิญเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดเข้าร่วมงานรัฐพิธีเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมพิธี ๓. การจัดสถานที่และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) :ให้จัดที่นั่งหรือที่ยืนสำหรับผู้เข้าร่วมงานให้เหมาะสมกับสถานที่จัดพิธี โดยจะต้องให้ห่างกันไม่น้อยกว่า ๑ เมตร มีการทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดพิธี มีจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และผู้เข้าร่วมพิธีต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

สมพร

สมพร

สมพร

ที่	เรื่อง	รายละเอียด
๔	การใช้งบประมาณท้องถิ่น	<ul style="list-style-type: none"> ● กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โควิด - 19 ดังนี้ <p>๔.๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๒๗ ลว. ๒๑ มี.ค. ๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สามารถใช้เงินในการจัดหาเวชภัณฑ์ เครื่องแต่งกาย ฯลฯ และสามารถใช้จ่ายเงินสะสมในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ อุปกรณ์ควบคุมโรค ฯลฯ</p> <p>๔.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๔๑ ลว. ๒๖ มี.ค. ๖๓ เรื่อง การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สามารถเบิกเงินให้ อปพร. ที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งใช้ และค่าเวชภัณฑ์ รวมถึงชุดของผู้เก็บขยะมูลฝอย</p>
๕	การบริหารพื้นที่ (กรมการปกครอง)	<ul style="list-style-type: none"> ● ระบบ Thai QM เป็นระบบสำหรับ “ปลัดอำเภอ” บันทึกข้อมูลผู้เดินทางกลับสู่ หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ของตนเอง โดยให้มอบหมายกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการชุมชน รวบรวมข้อมูล ผู้เดินทางกลับฯ และปลัดอำเภอนำมาบันทึกในระบบ Thai QM เพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักในการบริหารจัดการในพื้นที่ตนเอง โดยเฉพาะ กลุ่มผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงที่ต้องมีการกักตัว ๑๔ วัน ซึ่งแต่ละกลุ่มได้มีแนวปฏิบัติที่ได้สั่งการไปแล้ว และนับตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ กระทรวงมหาดไทย จะใช้ข้อมูลในส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาสถานการณ์ ● การสนับสนุนงบประมาณในระดับอำเภอ <p>ขอให้อำเภอพิจารณาใช้งบประมาณในการบริหารจัดการพื้นที่ในเรื่อง COVID-19 จากงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งได้มอบอำนาจให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอ สามารถอนุมัติและดำเนินโครงการฯ ได้ทันที เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์</p> <p>กรมการปกครอง ได้ออนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม สำหรับการดำเนินการในเรื่อง COVID-19 ให้ที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกแห่ง แห่งละ ๕๐,๐๐๐ บาท (รวมงบประมาณ ๔๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานระดับอำเภอ</p>

สกสม

สมศรี

2 (พรต)

ที่	เรื่อง	รายละเอียด
		<ul style="list-style-type: none"> ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ ในการบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (Best Practice) กรรมการปกครอง เผยแพร่อำเภอที่มีการจัดการภัยพิบัติที่เป็นต้นแบบเผยแพร่ให้ทุกอำเภอรับทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งนี้มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติ แนวทาง และวิธีการ อยู่อย่างต่อเนื่อง
๖	การทดสอบระบบติดตามอุณหภูมิของประชาชน	<ul style="list-style-type: none"> กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะสร้าง Application ติดตามอุณหภูมิร่างกายของประชาชนเพื่อนำมาประเมินสถานการณ์ไวรัสโควิด - 19 โดยมีจังหวัดนำร่อง ๓ จังหวัดได้แก่ พิษณุโลก อุบลราชธานี และมหาสารคาม

สุทนต์

สมศักดิ์

ศุภวรัตน์

ฝ่ายบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่และนโยบายพิเศษ
 ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์
 กองวิชาการและแผนงาน